



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย วันที่ 10 เม.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 789 ราย ผู้ป่วยสะสม 31,658 ราย หายป่วยแล้ว 28,161 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 97 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ติดเชื้อ 135,289,869 ราย เสียชีวิต 2,927,684 ราย รักษาหาย 108,856,503 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **กัมพูชา** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 576 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมง มากที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาด**ญี่ปุ่น** รัฐบาลตัดสินใจดำเนินมาตรการเข้มงวดมากขึ้นในกรุงโตเกียว จังหวัดเกียวโต และจังหวัดโอกินาวา เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินไม่ถึง 3 สัปดาห์ **เยอรมนี** มีแผนจะออกร่างกฎหมายมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด 19 ในสัปดาห์หน้า รวมถึงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่มีอัตราผู้ติดเชื้อสูงกว่า 100 รายต่อ 100,000 คน **อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 145,384 ราย ทำให้ต้องล็อกดาวน์รัฐมหาราษฏระช่วงสุดสัปดาห์นี้

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.การจัดหาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, มติชน, คมชัดลึก, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, newtv, nationtv, inn, bangkokbiznews, mcot)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงนโยบายให้เอกชนจัดหาวัคซีนทางเลือก 10 ล้านโดส ว่า หากเอกชนไปหารีกับไฟเซอร์ สำเร็จก็นำมาขึ้นทะเบียนกับ ออย.ได้ สร.เคยเจรจากับผู้ผลิตหลายรายที่พร้อมขึ้นทะเบียนกับไทย แต่มีเงื่อนไขกำหนดยอดซื้อซึ่งไทยไม่ได้ต้องการขนาดนั้น และระยะเวลาการจัดส่งก็อาจจะเข้าไป ปัจจุบัน ไทยขึ้นทะเบียนวัคซีนแล้ว 3 ยี่ห้อ ได้แก่ แอสตราเซนเนกา ซิโนแวค และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ซึ่งยี่ห้อนี้ไทยได้ซื้อแล้วแต่จะส่งวัคซีนได้ช่วงปลายปี ตรงกับรอบการผลิตของแอสตราเซนเนกาที่เราจะได้จึงไม่มีความจำเป็น และต้องมีแผนไว้สำหรับรองรับกรณีเชื้อกลายพันธุ์ด้วย ส่วนเรื่องรพ.เอกชนไม่รับตรวจโควิด 19 เพราะถ้าตรวจพบต้องรักษาถึงกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งภาครัฐได้เข้าไปจัดการปัญหาแล้ว น่าจะคลี่คลายในเร็ววันนี้

2.คำนิทานทำงานนายกฯ - รมว.สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล ระบุ รัฐบาลอ้างว่าไม่ได้ปิดกั้นการขึ้นทะเบียนและการนำเข้าวัคซีนทางเลือกอื่น แต่ไม่มีนโยบายในการสั่งซื้อวัคซีนยี่ห้ออื่นและไม่ยินยอมในการรับรองให้เอกชนไปจัดซื้อวัคซีนยี่ห้ออื่น การตั้งคณะทำงานในการจัดหาวัคซีนทางเลือก 10 ล้านโดส เท่ากับว่ารัฐบาลได้ยอมรับความบกพร่องของตนเอง ส่วนข้ออ้างกันว่าประเทศไทยไม่ได้รั่วรัยที่จะจองวัคซีนฟิงไม่ขึ้นเพราะยอมให้เกิดความเสียหายจากการฉีดวัคซีนล่าช้า 2.5 แสนล้านบาทต่อเดือน นอกจากนี้ กรณีรพ.เอกชนหลายแห่งงดตรวจโดยอ้างว่าน้ำยาตรวจหมด เป็นเพราะไม่อยากจะรับผู้ป่วย สร.ควรเร่งออกประกาศกระทรวง ให้รพ.เอกชนแบ่งเตียงส่วนหนึ่งเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, matchonweekly)

-นายจาตุรนต์ ฉายแสง โปสต์เฟซบุ๊ก ว่า รัฐบาลดำเนินนโยบายที่ผิดอย่างร้ายแรงคือ 1.ผูกขาดอยู่เพียงสองยี่ห้อและกีดกันไม่ให้มีการใช้ยี่ห้ออื่น ๆ 2.ไม่ยอมให้เอกชนดำเนินการ 3.ครอบคลุมน้อยคือถึงปลายปียังแค่ 50 % ของประชากร และเดือนมิ.ย.จึงจะเริ่มผลิต 4.ไม่เข้าร่วม COVAX ที่จะช่วยลดเรื่องความเท่าเทียม 5.บั่นทอนความเชื่อมั่นในการใช้วัคซีนด้วยการแสดงออกของผู้นำ การที่นายกฯ สั่งให้หาทางให้เอกชนนำเข้าวัคซีนและสั่งให้เพิ่ม 10 ล้านโดส เท่ากับบอกว่่านโยบายที่สร.ดำเนินการมาตลอดเป็นนโยบายที่ผิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.พรรคก้าวไกล ระบุ สิ่งที่รัฐบาลพลาดคือการสื่อสารกับประชาชนไม่ถูกหลักการด้านระบาดวิทยา ต้องให้ข้อมูลจริงที่ตรงไปตรงมา ข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับการยืนยันแล้ว ไม่มีการให้ความเห็นใดๆ แต่จากคำสัมภาษณ์ของนายกฯ หรือการแถลงข่าวของ สบค.หลายครั้ง มีลักษณะโทษประชาชน

3.ไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษ

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, js100, tnnthailand, springnews, inn, newtv, mthai, mcot)

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ รหัสพันธุกรรมในส่วน spike ของเชื้อที่พบในสถานบันเทิงเหมือนกับสายพันธุ์กัมพูชา 100% จึงยืนยันได้ว่าสายพันธุ์จากประเทศไทยที่พบในสถานบันเทิงเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับสายพันธุ์กัมพูชาแน่นอน

4.การติดเชื้อของบุคคลสำคัญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, nationtv, thansettakij, bangkokbiznews)

-นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด นพ.สสจ.บุรีรัมย์ แถลงอาการป่วยของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ว่า เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่รพ.บุรีรัมย์ เมื่อ 6 เม.ย. เนื่องจากได้รับแจ้งจากคณะทำงานคนหนึ่งว่าเป็นผู้ป่วยยืนยัน ผลตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ ต่อมาใช้ ท้องเสีย ตรวจอีกครั้งพบเชื้อ ได้จัดทำไทม์ไลน์ตั้งแต่ 23 มี.ค. - 7 เม.ย. และติดตามผู้มีความเสี่ยงมาตรวจแล้ว 67 คน พร้อมแจ้งให้กรมควบคุมโรค ติดตามผู้มีความเสี่ยงในกทม. และก.คมนาคม เข้ารับการตรวจต่อไป ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้สูงมากกว่าจะได้รับเชื้อจากคณะทำงานและผู้ติดตามที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-สื่อญี่ปุ่นรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพฯ ว่า ท่านทูตนะชิตะไปสถานบันเทิงคริสตัลคลับทองหล่อ เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา เชื่อว่าเป็นไปได้มากที่สุดที่จะติดเชื้อโควิด 19 จากที่นี่

5.การจัดแข่งขันมวย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. เผย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้ขอความร่วมมือผู้ว่าฯ นายสนามมวย ผู้จัดการแข่งขันมวย ให้พิจารณาหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามวยที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัด ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันของศบค. และคกก.โรคติดต่อจังหวัด ตลอดจนประกาศก.การท่องเที่ยวฯ

6.ให้สอบจริยธรรมนักการเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ไทยโพสต์)

-ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โพสต์เฟซบุ๊กว่า เหตุการณ์นี้จึงสะท้อนปัญหาจริยธรรมของนักการเมืองที่เรื้อรัง สิ่งที่รัฐบาลควรทำโดยด่วน คือ 1.ใช้กฎหมายเอาผิดเจ้าของฝับ ผู้บริหารของ กทม. ตำรวจและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่ละเลยในการตรวจตรา บังคับใช้กฎหมาย 2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรม คือ ป.ป.ช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ควรวินิจฉัยว่าพฤติกรรมนี้เป็นความผิดหรือไม่ 3.ออกมาตรการควบคุมที่ชัดเจนและเข้มงวดก่อนที่จะให้สถานประกอบการเหล่านี้กลับมาดำเนินการต่อ 4.รัฐบาลควรจัดให้มีช่องทางสายด่วนให้ประชาชนร้องเรียนเมื่อพบเห็นผู้ฝ่าฝืนมาตรการโควิด 5.มาตรการที่รัฐให้ประชาชนปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องปฏิบัติเท่าเทียมกัน เช่น การโหลดแอปฯ หมอชนะ การเปิดเผยไทม์ไลน์

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, bangkokbiznews, prachachat, thansettakij, tnnthailand, sanook, thebangkokinsight, inn, nationtv, springnews, newtv, kaohoon, thaipbs, acnews, isranews, tnnthailand, hoonsmart, workpointtoday, prachatai, thaigov, js100, thailandplus)

-ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 10 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 789 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 522 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 259 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 31,658 ราย รักษาหายแล้ว 28,161 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 97 ราย

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวว่า ผู้เสียชีวิตเป็นชายไทย อายุ 68 ปี มีโรคเบาหวาน ความดัน ติดเชื้อโควิดที่ จ.นครปฐม มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้า เข้ารับการรักษาตั้งแต่ 11 ก.พ. มีภาวะไตวาย ประกอบกับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ทำให้เสียชีวิต สำหรับการระบาดช่วงนี้ต้องจับตาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงเพราะเป็นการติดเชื้อแบบก้าวกระโดด กระจายแล้วกว่า 40 จังหวัด เฉพาะ กทม.ติดเชื้อแล้ว 1,058 ราย และจากการสังเกตอาการ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาว อาการน้อยมาก พบหลายรายมีอาการตาแดง น้ำมูกไหล ไม่มีไข้ บางรายมีผื่นขึ้น ดังนั้นหากผู้ไปเที่ยวสถานบันเทิงมีอาการเหล่านี้ ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบ ทั้งนี้ มี 29 จังหวัดที่มีคำสั่งให้กักตัว ยืนยันว่า

ประเด็นข่าว

ประเทศไทยไม่มีนโยบายให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 กักตัวอยู่ที่บ้าน ต้องได้รับการรักษาในรพ. กรณีรพ.เอกชนมีผู้ติดเชื้อค่อนข้างมากจนเตียงเต็ม จะมีระบบรพ.เอกชนด้วยกัน หากส่งต่อไม่ได้หรือสงสัยสอบถามศูนย์ส่งต่อ กรมการแพทย์ 1668

สื่อที่นำเสนอ นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, bangkokbiznews, prachachat, thansettakij, tnthailand, sanook, thebangkokinsight, inn, nationtv, springnews, newtv, kaohoon, thaipbs, acnews, isranews, tnthailand, hoonsmart, workpointtoday, prachatai, thaigov, js100, thailandplus)

-ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 10 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 789 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 522 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 259 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 31,658 ราย รักษาหายแล้ว 28,161 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 97 ราย

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวว่า ผู้เสียชีวิตเป็นชายไทย อายุ 68 ปี มีโรคเบาหวาน ความดัน ติดเชื้อโควิดที่จนครปฐม มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้า เข้ารับการรักษาตั้งแต่ 11 ก.พ. มีภาวะไตวาย ประกอบกับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ทำให้เสียชีวิต สำหรับการระบาดช่วงนี้ต้องจับตาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงเพราะเป็นการติดเชื้อแบบก้าวกระโดด กระจายใน 62 จังหวัด เฉพาะกทม. ติดเชื้อแล้ว 1,058 ราย และจากการสังเกตอาการ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาว อาการน้อยมาก พบหลายรายมีอาการตาแดง น้ำมูกไหล ไม่มีไข้ บางรายมีผื่นขึ้น ดังนั้นหากผู้ไปเที่ยวสถานบันเทิงมีอาการเหล่านี้ ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบ ทั้งนี้ มี 29 จังหวัดที่มีคำสั่งให้กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, isranews, js100, matichonweekly)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวในรายการ “นายกรัฐมนตรีเล่าเรื่อง” ผ่าน PODCAST ว่า มาตรการที่เริ่มตั้งแต่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา คือ หากพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ เช่น ผับบาร์ คาราโอเกะ และอาบอบนวด ให้ปิดทันทีอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือจนกว่าการแพร่ระบาดจะคลี่คลาย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมรพ.สนามเพื่อแบ่งเบาภาระของรพ. ส่วนมาตรการทำงานที่บ้านต้องนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับความคืบหน้าการผลิตวัคซีนภายในประเทศที่ดำเนินการโดยสยามไบโอไซเอนซ์ อยู่ระหว่างการส่งตรวจคุณภาพ ณ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะรู้ผลเร็วๆ นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prachatai

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีทันตแพทย์สมาคมฯ และกลุ่ม Well Mixed Team ขอให้จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับทันตแพทย์ที่ทำงานในภาคเอกชน ว่า ทันตแพทย์ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนถือเป็นบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อ จึงเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับวัคซีนโควิด 19 ได้มอบให้กรมควบคุมโรคประสานเพื่อดำเนินการต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, บ้านเมือง, matichonweekly

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีคำสั่งของนายกฯ ที่ให้ตั้งคณะทำงานจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษาศูนย์ ศบค.เป็นประธาน แต่ไม่มีรมว.สธ.ในคณะทำงาน ว่า รู้สึกดีใจที่นายกฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องวัคซีนเพื่อประชาชน และขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาช่วยดำเนินงาน ส่วนตนจะไปเน้นการบริหารจัดการด้านการแพทย์ การดูแลผู้ติดเชื้อได้อย่างเต็มที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ inn

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาเตียงเต็มและรพ.ไม่รับตรวจโควิด ว่า ได้วางแนวทางแก้ปัญหา 3 แนวทาง คือ 1.การใช้ระบบบริหารเตียงรวมทุกรพ. ทุกสังกัด 2.การเพิ่ม Hospitel 2,000 เตียง ให้กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่มีอาการ ไม่มีโรคประจำตัว เพื่อนำมากักตัวให้ครบ 14 วัน และ 3.การเพิ่มรพ.สนามรองรับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ แนวหน้า

-ที่เขตปลอดอาคารและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จำนวน 1 ล้านโดส จากประเทศจีน ซึ่งจะขนส่งไปจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีนที่ศูนย์กระจายสินค้าของบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. จากนั้นตรวจรับและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่างๆ ก่อนส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับและกระจายไปฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายอายุ 18-59 ปี และประมาณปลายเดือน เม.ย.นี้ จะมีการส่งมอบวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีนอีก 5 แสนโดส ซึ่งเป็นส่วนที่ อภ.ได้สั่งซื้อเพิ่มเติมไว้ ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า วัคซีน sinovac 1 ล้านโดส มาถึงประเทศไทยแล้ว จะรีบกระจายไปให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ เส้นใต้บรรทัด, เว็บไซต์ sanook

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก กรณี รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวหาว่าวัคซีนโควิด 19 ที่ไทยนำเข้ามาให้บริการมีประสิทธิภาพเพียง 2% และยังวิจารณ์มาตรการควบคุมโรคของ สธ. ว่า ควรคิดก่อนพูดและใช้ข้อมูลและหลักวิชาการที่ถูกต้อง วัคซีนทั้งสองชนิดที่ฉีดในประเทศไทย ป้องกันการติดเชื้อได้ ลดโอกาสป่วย ลดความรุนแรงของโรคและโอกาสเสียชีวิต สธ.มีการประเมินสถานการณ์โดยอาศัยข้อมูลเฝ้าระวัง ผลการสอบสวนโรค หลักการและความเห็นด้านวิชาการจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและนอกกระทรวง ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อกำหนดมาตรการที่มีความถูกต้องเหมาะสม นำไปใช้ได้จริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจออนไลน์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, คมชัดลึก, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, bangkokbiznews, mcot, inn, thaibps, springnews, prachachat, js100, thansettakij, ntiontv, mthai)

-พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. สั่งตั้งรพ.สนาม ณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว) อ.สัทหีบ จ.ชลบุรี รองรับผู้ป่วยได้ 320 เตียง และยังมีรพ.สนาม ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า รพ.สนาม สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทขลอม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จ.จันทบุรี รวมรองรับผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 726 เตียง

-ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา แลกข่าวเปิดรพ.สนามธรรมศาสตร์ 470 เตียง ที่รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี โดยบุคลากรทางการแพทย์และรพ.ในสังกัดทุกแห่ง พร้อมเป็นกำลังเสริมช่วยรัฐบาลและสธ.ในการระบอบของโควิด 19

-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าฯ สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดประชุมคกก.โรคติดต่อจังหวัด ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อพิจารณาจัดตั้งรพ.สนาม และเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เผย ได้จัดเตรียมรพ.สนามไว้ 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 500 เตียง 2.รพ.ราชพิพัฒน์ 200 เตียง 3.สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน 200 เตียง คาดเปิดให้บริการได้ 13 เม.ย.นี้ และ 4.ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก 350 เตียง อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ นอกจากนี้ สำนักงานแพทย์ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเตรียมรพ.สนามไว้ 3,000 กว่าเตียง รวมกับของกทม. จะมีประมาณ 5,000 เตียง

-รศ.ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ม.เทคโนโลยีสุรนารี ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ ห้องความดันลบรองรับผู้ป่วยปานกลางและผู้ป่วยหนัก และจัดเตรียมรพ.สนามรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, mcot, sanook, js100, inn, tnthailand, thebangkokinsight, prachachat, 77kaoded, thansettakij, ntiontv, siangtai, tnthailand, springnews)

-**ชลบุรี** ผู้ป่วยใหม่ 141 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยงสถานบันเทิง **พระนครศรีอยุธยา** ผู้ป่วยใหม่ 9 ราย เป็นคนไทย 8 ราย และชายญี่ปุ่น 1 ราย **เชียงใหม่** ผู้ป่วยใหม่ 8 ราย **แม่ฮ่องสอน** ผู้ป่วยใหม่ 2 ราย เป็นนักศึกษาหญิง อายุ 23 ปี และ 20 ปี เชื่อมโยงผู้ป่วยที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง จ.เชียงใหม่ ด้าน อ.สบเมย ให้ประชาชนที่มาจากพื้นที่รายงานตัวภายใน 24 ชม. **เชียงใหม่** ผู้ป่วยใหม่ 148 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยงสถานบันเทิง ได้ตั้งรพ.สนามที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ขยายได้สูงสุด 1,000 เตียง **สุรินทร์** ผู้ป่วยใหม่ 1 ราย **สงขลา** ผู้ป่วยใหม่ 10 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์กาญจนบุรี-ผังทม. **บึงกาฬ** มีผู้ป่วยรายแรก เป็นนักศึกษา **มหาสารคาม** ผู้ป่วยใหม่ 5 ราย **นครพนม** ผู้ป่วยใหม่ 1 ราย เป็นหญิง อายุ 36 ปี พนักงานบริษัท มาจาก กทม. **ลำพูน** ผู้ป่วยใหม่ 4 ราย ส่วนใหญ่อายุน้อย เชื่อมโยงสถานบันเทิง **สกลนคร** ผู้ป่วยใหม่ 2 ราย อ.อากาศอำนวย รพ.สกลนคร ประกาศงดเยี่ยม **นครราชสีมา** ผู้ป่วยใหม่ 23 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยงสถานบันเทิง **บุรีรัมย์** ผู้ป่วยใหม่ 10 ราย ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และกลุ่มเสี่ยงสถานบันเทิงตรวจ Rapid Test ฟรี **เพชรบูรณ์** ผู้ป่วยสะสมรวมถึงระลอกใหม่เป็นรายที่ 6 ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยงกักตัวเอง 14 วัน **ภูเก็ต** ผู้ป่วยใหม่ 17 ราย สสจ.ภูเก็ตได้แจ้งความดำเนินคดีสถานบันเทิง 3 แห่งที่เป็นสถานที่จัดงานปาร์ตี้แล้ว **กระบี่** ผู้ป่วยใหม่ 2 ราย เป็นนักศึกษาหญิง อายุประมาณ 22 ปี มีประวัติเดินทางมาจากเชียงใหม่ และชาย อายุ 28 ปี พนักงานบริษัทจำหน่ายรถยนต์ มีประวัติเดินทางมาจากประจวบคีรีขันธ์ **นครปฐม** ผู้ป่วยใหม่ 10 ราย **ระยอง** ผู้ป่วยใหม่ 10 ราย **อุตรดิตถ์** ผู้ป่วยใหม่ 3 ราย เป็นนักศึกษา เชื่อมโยงคลัสเตอร์สถานบันเทิงเชียงใหม่ **ขอนแก่น** ผู้ป่วยใหม่ 11 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดงสแกน QR Code และกักตัว 14 วัน **อุดรธานี** ผู้ป่วยใหม่ 1 ราย เป็นหญิง อายุ 23 ปี พนักงานเสิร์ฟ มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 19 และสัมผัสกับสถานบันเทิงที่เชียงใหม่ **กำแพงเพชร** ผู้ป่วยใหม่ 2 ราย เป็นแพทย์ รพ.กำแพงเพชร และตำรวจในพื้นที่ลาดพร้าว กทม. กลับมา

ประเด็นข่าว

เยี่ยมญาติ ยโสธร ผู้ป่วยใหม่ 2 ราย เป็นเจ้าของคลับย่านรัชดา-แม่ค้าอาหาร เชื่อมโยงผู้ป่วยรายที่ 3 **ปราจีนบุรี** ผู้ป่วยใหม่ 3 ราย เชื่อมโยงสถาบันบันเทิง **มหาสารคาม** ผู้ป่วยใหม่ 5 ราย เกี่ยวข้องกับสถาบันบันเทิงทั้งทองหล่อ พัทยา และในจังหวัด โดย 1 ในนั้นเป็นเด็กหญิง 6 ขวบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. () เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, sanook)

-ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มรภ.กาญจนบุรี ออกประกาศปิดเรียน-เลื่อนสอบ-ทำความสะอาดอาคาร หลังครูพละชายติดเชื้อโควิด 1 ราย แพร่กระจายไปสู่ลูกศิษย์และเพื่อนครูเกือบ 20 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์

-นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นพ.สสจ.นครพนม สั่งติดตามคัดกรองกลุ่มเสี่ยง หลังพบผู้ป่วยหญิง อายุ 23 ปี ต.พนอม อ.ท่าอุเทน ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ไปสถานที่หลายแห่งก่อนตรวจพบติดเชื้อ 8 เม.ย. มีผู้อยู่กลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด 21 ราย สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร ต้องกักตัว 14 วัน กรณีไม่กักตัวต้องมีผลตรวจเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง และต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ อสม. หรือผู้นำชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-คกก.โรคติดต่อ จ.ลพบุรี ให้ผู้ที่เดินทางจาก สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง หลีกเลี่ยงการออกจากที่พักจนครบ 14 วัน หรือจนกว่าจะออกจากจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ ยืนยัน ควบคุมการแพร่ระบาดกลุ่มก้อนสถานบันเทิงในเขตเทศบาลเมืองหัวหินได้ มีการเร่งทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาจากสถานที่พบการระบาดสูงจะมีมาตรการกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-เทศบาลนครยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา สสจ.ยะลา จัดบริการตรวจเชื้อโควิด 19 แก่ผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี และบุคคลกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ (ไม่มีอาการ) ฟรี เป็นการตรวจ Rapid Antigen และ Rapid Antibody รู้ผลภายใน 30 นาที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, เดลินิวส์, ผจก., แนวหน้า, มติชน

-กทม. เผยไทม์ไลน์เพิ่มเติมของผู้ติดเชื้อใน กทม. ลำดับที่ 1587-1702 จำนวน 117 ราย โดยมีกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อและปทุมธานีด้วย 7 ราย ด้านโฆษก กทม. โปสต์ภาพรายชื่อสถานบริการ 10 สถานบันเทิง ในเขตวัฒนา บางกอกน้อย และบางนา ที่พบผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก ให้ผู้ที่เคยไปใช้บริการเข้าระบบ BKKcovid19 <https://bkkcovid19.bangkok.go.th/> หากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, nationtv)

-พ.ต.หญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เผย กองทัพบกได้ยกระดับแนวทางในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยทหาร ล่าสุด สนามมวยเวทีลุมพินีประกาศงดการจัดแข่งขันชกมวย 11- 22 เม.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, คมชัดลึก

-ร้าน Brick Bar ย่านข้าวสาร แจ้งผ่านแฟนเพจว่า มีผู้เข้ามาใช้บริการที่ร้านวันที่ 2-3 เม.ย. ติดเชื้อโควิด 19 ขอให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในวันดังกล่าวกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิดหากเริ่มสงสัยว่ามีอาการ

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว

-นายกา ยอมให้รพ.เอกชนส่งวัคซีนทางเลือกเข้าประเทศได้และให้ช่วยฉีดวัคซีน โดยสธ.อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการนำเข้าให้ น่าจะเป็นทางออกที่ดี และเป็นการตัดสินใจที่ดี แต่ต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลไทยตัดสินใจเข้ามาไม่ทันสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ บทบรรณาธิการ

-รัฐมนตรีหลายคนไม่ได้ป้องกันอย่างเพียงพอตามมาตรฐาน โดยเฉพาะละเลยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมนุมชน แม้จะมีความเสี่ยงต่ำหรือได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม ที่สำคัญ หากรัฐมนตรีรายใดติดเชื้อ ควรเปิดเผยไทม์ไลน์อย่างโปร่งใสเพื่อที่จะควบคุมโรคให้ได้โดยเร็ว รัฐมนตรีควรมีสำนึกรับผิดชอบมากกว่าประชาชน และกระทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ สัปดาห์วันอาทิตย์

ประเด็นข่าว

-กรณี รมว.คมนาคมติดเชื้อโควิด 19 แต่ไม่ยอมเปิดไหม้ไลน์แบบเต็มที่ในช่วงเวลานั้น ทำให้สังคมเกิดคำถาม ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะรมว.สธ.ซึ่งมีบทบาทในเรื่องโควิด 19 โดยตรงจึงต้องตอบคำถาม รวมถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย แต่ในฐานะผู้รับผิดชอบทั้งหมดก็ต้องให้คำตอบเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ ชูชีพการบ้านนันทนาการเมือง

-การแพร่ระบาดระลอก 3 ที่มีผู้เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น และพบผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้น ทำให้เกิดคำถามเรื่องการกระจายวัคซีนที่จำกัดแค่ซิโนแวคกับ แอสตราเซนeca พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงต้องออกมาชี้แจงว่าไม่เคยจำกัดการนำเข้าวัคซีนของเอกชน โดยแผนเดิมวัคซีนที่รัฐจัดให้ได้ 61 ล้านโดส จะฉีดให้ประชาชนได้ 31 ล้านคน รวมกับการจัดหาเพิ่มเติมจะได้ทั้งหมด 70 ล้านโดส ครอบคลุมประชาชน 35 ล้านคน ซึ่งจะต้องฉีดให้ได้ 45 ล้านคน จึงขาดอีก 10 ล้านโดส ที่เปิดให้เอกชนในการจัดหาโดยรัฐอำนวยความสะดวกให้ โดยมอบให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษา ศบค. เป็นประธานดูแล มี อภ. อย. อธิบดีกรมควบคุมโรค ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ นายกษมาคมรพ.เอกชน เป็นกรรมการ พร้อมเร่งรัดการผลิตวัคซีนให้เร็วขึ้น มีการเปิดแอปฯ หมอพร้อม ให้ลงทะเบียนการฉีดวัคซีน

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

เทศกาลสงกรานต์ 64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยโพสต์

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนที่กำลังจะเดินทางฉลองสงกรานต์ที่ภูมิลำเนา หรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ มีสติในการขับขี่พาหนะและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT การจัดการกิจกรรมต้องยึดแนวทาง New Normal อย่างเคร่งครัด พร้อมขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคนที่เสียสละเวลาช่วงวันหยุดเทศกาลมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน

กัญชา-กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ

-นพ.วิชาญ เกติวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เผยว่า ได้เปิดคลินิกกัญชาให้บริการโดยแพทย์แผนไทย ได้รับการจัดสรรยาตำรับที่เข้ากัญชา 16 ตำรับจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ และยาซึ่งผลิตที่รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร และจะเพิ่มชนิดของยาและน้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชาในลำดับต่อไป นอกจากนี้ ยังมีแผนนำยาที่เข้ากัญชาที่ผลิตโดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ซึ่งอยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนา รวมถึงวัตถุดิบกัญชาจากคณะนวัตกรรมเกษตร ม.รังสิต นำมาปรุงยาที่มีสูตรกัญชาเฉพาะให้แก่ผู้ป่วยด้วย